
 
รายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนพะยอม  

สมัยสามญั สมยัที ่1  
ประจ าป ีพ.ศ. 2565 

วันที่  11 เดอืน กมุภาพนัธ์  พ.ศ.2565  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนพะยอม 

--------------------------- 
ผูม้าประชมุ   จ านวน     11    คน     
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายหลวด  โนนพะยอม ประธานสภาฯ หลวด  โนนพะยอม  
2 นายพีรพล  เวียงแก้ว รองประธานสภาฯ พีรพล  เวียงแก้ว  
3 นายสมดี  ศรีคุ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 สมดี  ศรีคุ้ม  
4 นายอุทร  ที่รัก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 อุทร  ที่รัก  
5 นายสมบัติ  จงค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สมบัติ  จงค า  
6 นายศุภัฒชัย  กองน้ า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  ศุภัฒชัย  กองน้ า  
7 นายสุบรรณ์  ขุนวัด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 สุบรรณ์  ขุนวัด  
8 นายปัญญา  ยางนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ปัญญา  ยางนอก  
9 นายกมล  กมลาไสย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 กมล  กมลาไสย  

10 นายนิวัฒน์  ตาเขียม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 นิวัฒน์  ตาเขียม  
11 นางสาวปาริมา  ดอกแก้ว เลขานุการสภาฯ ปาริมา  ดอกแก้ว  

 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม  จ านวน   12 คน 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมพร  กองกะมุด นายก อบต.โนนพะยอม สมพร  กองกะมุด  
2 นายบุญกอง  ผมเพ็ชร์ รองนายก อบต.โนนพะยอม บุญกอง  ผมเพ็ชร์  
3 นายสายันต์  ค าหอม รองนายก อบต.โนนพะยอม สายันต์  ค าหอม  
4 นายเลิศพิสิฐ  ผุยพา เลขานุการนายกฯ เลิศพิสิฐ  ผุยพา  
5 นายพิเชษฐศักดิ์  สุระประจิต รองปลัด อบต. พิเชษฐศักดิ์  สุระประจติ  
6 นางณิชนันทน์  เวียงแก้ว หัวหน้าส านักปลัด ณิชนันทน์  เวียงแก้ว  
7 นางพรรณี  ค าระกาย ผู้อ านวยการกองคลัง พรรณี  ค าระกาย  
8 นายชยานนท์  อุปฮาต ผู้อ านวยการกองช่าง ชยานนท์  อุปฮาต  
9 นายประดิษฐ์  พิลาลี ผญบ.หมู่ 4 ประดิษฐ์  พิลาลี  

10 นายสุมิตร  กองแสง ผญบ.หมู่ 3 สุมิตร  กองแสง  
11 นายธนารัตน์  จันตุ ผช.ผญบ.หมู่ 2 ธนารัตน์  จันตุ  
12 นางวันเพ็ญ  นาบุตรบุญ ผช.ผญบ.หมู่ 1 วันเพ็ญ  นาบุตรบุญ  

 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
นายหลวด โนนพะยอม -วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม            
(ประธานสภาฯ) สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 และตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง        
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 56 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ต้องมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
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ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่        
จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
โนนพะยอม  เข้าประชุมทั้งหมด 10 คน มาครบทุกคน ถือว่ามาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุม
แล้ว ก่อนที่กระผมจะเปิดประชุม ผมขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ ไหว้พระ
พร้อมกันครับ  
-ประธานจุดธุป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภา  

นายหลวด โนนพะยอม -สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม คณะผู้บริหาร 
(ประธานสภาฯ) หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนพะยอม  สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

  -ในล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
  ระเบียบ วาระท่ี 1  
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายหลวด โนนพะยอม  -ขอแจ้งเรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ การสร้างเสริม  
(ประธานสภาฯ)   องค์ความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการปฏิบัติในการ 

ประชุมสภาท้องถิ่น การอภิปรายทั่วไป การเสนอญัตติ ขอเปิดอภิปราย 
การจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การพิจารณา
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณของท้องถิ่น การใช้เงินสะสมและทุน
ส ารองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
และการเข้ารับการอบรมของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น หว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์  2565 ณ โรงแรม
เจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งก็ได้พิจารณาอนุมัติให้สมาชิกสภาฯที่เข้ารับ
ต าแหน่งใหม่ จ านวน 4 ท่าน เข้าร่วมในการอบรมดังกล่าว ได้แก่  
 1) นายสมบัติ จงค า สมาชิกสภา อบต.โนนพะยอม หมู่ที่ 3 

      2) นายสุบรรณ์  ขุนวัด  สมาชิกสภา อบต.โนนพะยอม หมู่ที่ 5  
 3) นายปัญญา  ยางนอก  สมาชิกสภา อบต.โนนพะยอม หมู่ที่ 6 
 4) นายกมล  กมลาไสย  สมาชิกสภา อบต.โนนพะยอม หมู่ที่ 8 
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายหลวด โนนพะยอม -ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้มีการประชุมสภา 
(ประธานสภาฯ) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2     

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนพะยอม ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
แล้วขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้อ่านและพิจารณาตรวจดูรายละเอียด 
ในรายงานประชุมถูกต้องตามที่ได้ประชุมมาหรือไม่และทบทวนดูว่ามีส่วน
ใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไข
เพ่ิมเติม ก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
โนนพะยอม เพ่ือขอมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ประชมุสภาฯ -ไม่มกีารเสนอแก้ไขเพิม่เตมิ 
 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ผมขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
(ประธานสภาฯ)   ต าบลโนนพะยอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 

2564 โปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุมสภาฯ -มติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 
 -มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  10  คน 

รับรอง        จ านวน  9  เสียง 
  ไม่รับรอง     จ านวน    -   เสียง 
  งดออกเสียง   จ านวน    1   เสียง(ประธานงดออกเสียง) 

นายหลวด  โนนพะยอม  -ในล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
(ประธานสภาฯ)  ระเบียบ วาระท่ี 3  
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 เสนอญัติพิจารณารับมอบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ า       
หนองแก่งใหญ่  หมู่ที่  6 ต าบลโนนพะยอม ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2564 

นายหลวด โนนพะยอม -ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ชี้แจ้ง 
(ประธานสภาฯ) รายละเอียด 
นายสมพร  กองกะมุด  ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัติพิจารณารับมอบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า       
(นายก อบต.)   หนองแก่งใหญ่ หมู่ที่ 6 ตามท่ีหน่วยบัญชาการพิเศษ หน่วยบัญชาการ 

ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการ
ด าเนินโครงการ ขุดลอกแหล่งน้ า ขนาด กว้าง 447 เมตร เมตร ลึก 3 ยาว 
2,255 เมตร อัตราลาด 1 : 2 ให้ได้ ขนาด กว้าง 447 เมตร ยาว  
2,255 เมตร ลึก 4 เมตร อัตราลาด 1 : 1.5 พ้ืนที่รับประโยชน์ 4,700 
ไร่  หน่วยบัญชาการพิเศษ หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้ แทน        
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (นทพ.) จึงได้ส่ง
มอบพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า หนองแก่งใหญ่  ที่ตั้ง        
บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ต าบลโนนพะยอม อ าเภอชนบท จังขอนแก่น 
ให้กับองค์การบริหารส่ วนต าบลโนนพะยอมเ พ่ือดูแลรั กษา เป็น
สาธารณประโยชน์ต่อไป  
-ผมขอเพ่ิมเติมในรายละเอียดส าหรับแหล่งน้ าหนองแก่งใหญ่ เมื่อรับได้รับ
มอบมาแล้วนั้น สามารถต่อยอดพัฒนาให้เปูนแหล่งท่องเที่ยว จะแบ่งพ้ืนที่
กันอย่างไรเพื่อเราจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน สามารถพัฒนาก่อให้เกิดรายได้
ของคนในชุมชน ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม จะศึกษา
รายละเอียดความเป็นไปได้ของการด าเนินโครงการ การบริหารจัดการกับ
แหล่งน้ าแห่งนี้ ท่านปลัดฯ มีอะไรจะเพ่ิมเกี่ยวกับระเบียบของการบริหาร
จัดการในการใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ หรือไม ่
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นางสาวปาริมา ดอกแก้ว   -เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
(ปลัด อบต.) ประชุมทุกท่าน ดิฉันขอเพ่ิมเติมในเรื่องของอ านาจหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนต าบล กระบวนการต่อไปคือการจัดหางบประมาณในการ
ด าเนินโครงการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 นี้องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนพะยอม คงตั้งงบประมาณไม่ทัน ก็จะตั้งไว้ในปีถัดไป หรือสามารถขอ 
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ หรือหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องได ้

 -องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม จึงได้ท าประกาศ เรื่องรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการขอใช้ที่สาธารรประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้
ร่วมกัน “หนองแก่งใหญ่. หมู่ที่ 6 ต าบลโนนพะยอม อ าเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น เพ่ือด าเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาสินค้าชุมชน
สร้างสรรค์เพ่ือสนับสนุนการบริโภคสินค้าชุมชน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
และพักผ่อนหย่อนใจ การแบ่งพ้ืนที่หนองแก่งใหญ่ ดังนี้ 

 1. ลานกิจกรรม/ตลาด 2. ลู่ วิ่ ง/ปั่นจักรยาน  3. ลานสวนหย่อม         
(Land Mark)  4. ปลูกปุา  5. อื่นๆ 

 -ส าเนาประกาศ ตามที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ และผู้น าชุมชนที่เข้า
ประชุมในวันนี้ ได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการดังกล่าว และสามารถ
แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล      
โนนพะยอม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4300 9874 หรือทางเว็บไซต์ 
www.nooophayom.go.thตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  

นายหลวด โนนพะยอม  -ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ชี้แจงรายละเอียด
(ประธานสภาฯ)   การส่งมอบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า หนองแก่งใหญ่ ที่ตั้ง       

บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิม หรือซักถาม
อีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาเห็นชอบการรับ
มอบโครงการโครงการอนุ รักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  หนองแก่งใหญ่                  
บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ต าบลโนนพะยอม อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

มติที่ประชุมสภาฯ  -ลงมติพิจารณาเห็นชอบการรับมอบโครงการโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
แหล่งน้ า หนองแก่งใหญ่ บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ต าบลโนนพะยอม 
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ด้วยมติเสียงข้างมาก  
-มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  10  คน 
เห็นชอบ    จ านวน  9  เสียง 

  ไม่เห็นชอบ   จ านวน    -   เสียง 
  งดออกเสียง   จ านวน    1   เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 

3.2 พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1/2565)  
3.2.1 โครงการธนาคารอาหาร (Food Bank) ประจ าปีงบประมาณ 
2565 
 
 
 

http://www.nooophayom.go.th/
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นายหลวด โนนพะยอม  -ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุมสภาฯ
(ประธานสภาฯ)   ขอเชิญครับ 
นางสาวปาริมา  ดอกแก้ว -เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(ปลัด อบต.)   ด้วยจังหวัดขอนแก่นแจ้ง เรื่อง การด าเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาค่า 
    ครองชีพในครัวเรือน ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สืบเนื่องจากการปรับ 

ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน
ในทุกระดับ รัฐบาลมีความห่วงใยผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน 
และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เร่งด่วน เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขและบรรเทา 
ปัญหาค่าครองชีพของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อ าเภอชนบท
จึงได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตามอ านาจหนเที่ ดังนี้ 
1. จัดตลาดนัด ตลาดชุมชน จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด
ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ โดยอาจใช้ตลาดที่มีอยู่หรือก าหนดจัดขึ้นมา
ใหม่เป็นการเฉพาะ 
2. เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน โดยน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น การปลูก
พืชผักสวนครัว ปลูกพืชสมุนไพร เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา  เป็นต้น โดยให้ใช้การ
ด าเนินการตามโครงการธนาคารอาหาร (Food Bank) เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ตรวจสอบใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วปรากฎว่าไม่มีโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม จึงขอนุมัติ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว งบประมาณ จ านวน 50,000 บาท 
(ห้าหมื่นบาท) 

นายหลวด โนนพะยอม  -ตามท่ีปลัดฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา 
(ประธานสภาฯ) ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2565) เพ่ือด าเนินการ

จัดท าโครงการธนาคารอาหาร (Food Bank) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถาม หรือเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 (เพ่ิมเติม
ฉบับที่ 1/2565)  โครงการธนาคารอาหาร (Food Bank) ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

มติที่ประชุมสภาฯ  -ลงมติพิจารณาอนุมัติร่างเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2565) โครงการธนาคารอาหาร (Food Bank) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  ด้วยมติเสียงข้างมาก  
-มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  10  คน 
อนุมัต ิ   จ านวน  9  เสียง 

  ไม่อนุมัต ิ  จ านวน    -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน    1   เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
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 3.2.2 พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม

ฉบับที่ 1/2565 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาสินค้าชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ เพ่ือสนับสนุนการบริโภคสินค้า และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
พักผ่อนผ่อนหย่อนใจ  

นายหลวด โนนพะยอม  -ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุมสภาฯ
(ประธานสภาฯ)   ขอเชิญครับ 
นางสาวปาริมา  ดอกแก้ว  -เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่น  ตามท่ี 
(ปลัด อบต.) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้รับมอบพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าหนองแก่งใหญ่ หมู่ที่  6 ต าบลโนนพะยอม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 แล้วนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม  
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาสินค้าชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
เพ่ือสนับสนุนการบริโภคสอนค้า และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนผ่อน
หย่อนใจ โดยมีวัตถุประสงค์โครงการจัดประชุมประชาคมต าบล เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าโครงการฯ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนในชุมชน 
ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิไตยและตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนในท้องที่ และน าข้อมูลที่ผ่านเวทีการประชุมประชาคมแต่ละ
หมู่บ้านมาวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา
ในทิศทางที่ ถูกต้องโดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้ งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จึงขอเสนอโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวพัฒนาสินค้าชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสนับสนุนการบริโภคสินค้า 
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนผ่อนหย่อนใจ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ตรวจสอบ    
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วปรากฎว่าไม่มีโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม จึงขอนุมัติ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว งบประมาณจ านวน 4,000,000 บาท 
(สี่ล้านบาท) 

นายหลวด โนนพะยอม  -ตามท่ีปลัดฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา 
(ประธานสภาฯ) ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2565 เพ่ือด าเนินการ 

โครงการส่ง เสริมการท่องเที่ยวพัฒนาสินค้าชุมชนเชิงสร้างสรรค์           
เพ่ือสนับสนุนการบริโภคสินค้า และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนผ่อน
หย่อนใจ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถาม หรือเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561 -2565 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2565)  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาสินค้า
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสนับสนุนการบริโภคสินค้า และเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวพักผ่อนผ่อน 

มติที่ประชุมสภาฯ  -ลงมติพิจารณาอนุมัติร่างเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2565)โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาสินค้า
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสนับสนุนการบริโภคสินค้า และเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวพักผ่อนผ่อน   ด้วยมติเสียงข้างมาก  
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-มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  จ านวน  10  คน 
อนุมัต ิ   จ านวน  9  เสียง 

  ไม่อนุมัต ิ  จ านวน    -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน    1   เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

3.2.3 พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม
ฉบับที่ 1/2565 โครงการปรับปรุงเกลี่ยกลบขยะมูลฝอย 25 ไร่ 

นายหลวด โนนพะยอม  -ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุมสภาฯ
(ประธานสภาฯ)   ขอเชิญครับ 
นางสาวปาริมา  ดอกแก้ว  -เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่น ด้วยองค ์  
(ปลัด อบต.) การบริหารส่ วนต าบลโนนพะยอม ได้ รับการร้ องเรียน ร้องทุกข์            

จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะล้นบ่อ ซึ่งบ่อขยะดังกล่าว
อยู่ในพ้ืนที่ บ้านห้วยค้อ หมู่ 3 ต าบลโนนพะยอม รองรับปริมาณขยะจาก
ประชาชนทั้ง 3 ต าบล ได้แก่ เทศบาลต าบลชนบท เทศบาลต าบล 
ชลบถวิบูลย์ และองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ซึ่งมีปริมาณขยะ
ต่อวันประมาณ 20 ตัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ให้กับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และเดือดร้อนจากบ่อฝังกลบขยะดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงเกลี่ย
บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 25 ไร่ เพ่ือปรับปรุงจ าท าบ่อฝังกลบมูลฝอยให้ได้
มาตรฐาน รวมทั้งด าเนินฝังกลบทันทีเมื่อบ่อขยะเต็ม และเพ่ือรองรับ
ปริมาณขยะดังกล่าว  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ตรวจสอบ    
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วปรากฎว่าไม่มีโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม จึงขอนุมัติ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
369 ,178 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาท)      
โดยงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 แห่ง ดังนี้ 

1. เทศบาลชนบท  จ านวน  169,883  บาท 
2. เทศบาลต าบลชลบถวิบูลย์ จ านวน  107,000  บาท 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม  จ านวน 92,295 บาท 

นายหลวด โนนพะยอม  -ตามท่ีปลัดฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2565 เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุง

เกลี่ยกลบขยะมูลฝอย 25 ไร่  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถาม หรือเสนอ
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565 (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2565) โครงการปรับปรุงเกลี่ย
กลบขยะมูลฝอย 25 ไร่ 

มติที่ประชุมสภาฯ  -ลงมติพิจารณาอนุมัติร่างเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2565) โครงการปรับปรุงเกลี่ยกลบขยะมูลฝอย 25 ไร่     
ด้วยมติเสียงข้างมาก  
-มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  จ านวน  10  คน 
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อนุมัต ิ   จ านวน  9  เสียง 
  ไม่อนุมัต ิ  จ านวน    -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน    1   เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
นายหลวด โนนพะยอม  -เชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และทางผู้น าชุมชนสอบถามในเรื่องอ่ืนๆ 
(ประธานสภาฯ)   ขอเชิญครับ 
นายสมบัติ  จงค า -เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน               
(ส.อบต.หมู่ 3) ผมนายสมบัติ จงค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม    

หมู่ที่ 3 ขอสอบถามเรื่อง ถนน คสล.ที่สร้างไปแล้วเส้นข้างโรงเรียนร่มเย็น
ประชาสรรค์ ตามโครงการไม่มีไหล่ทางจึงขอปรึกษามางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนพะยอม ว่าจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้หรือไม่ 

นายชยานนท์ อุปฮาต -ขออนุญาตตอบข้อซักถามของ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ถนนเส้นนั้นแต่ก่อน 
(ผอ.กองช่าง) เป็นคลองน้ าและคับแคบ อย่างไร่จะลงไปดูพ้ืนที่อีกครั้งครับ 
นายอุทร ที่รัก -1. ชาวบ้านแจ้งเรื่องเสาไฟฟูาแสงสว่างในจุดที่ล่อแหลมเส้นทางไป 
(ส.อบต.หมู่ 2) โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 
 2. ต่อเนื่องจากเรื่อง โครงการธนาคารอาหาร (Food Bank) สามารถน า

โครงการไปด าเนินการในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 ได้หรือไม่ เนื่องจากมีพ้ืนที่สาธารณะ
ที่ท าการเกษตรเศษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว 

นายสมพร  กองกะมุด -ผมเกรงว่าโครงการจะผิดวัตถุประสงค์ครับ แต่อาจจะท าได้ในลักษณะของ 
(นายกอ บต.) การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรได้ครับ 
นายสมบัติ  จงค า -เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน               
(ส.อบต.หมู่ 3) ผมนายสมบัติ จงค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม    

หมู่ 3 เรื่องถนนสายบ้านห้วยไร่-กุดเพียขอม เป็นหลุ่มเป็นบ่อ จึงขอความ
อนุเคราะห์งบประมาณในการซ่อมแซมครับ 

นายสมพร  กองกะมุด  -กรณีถนนเส้นนี้ การแก้ไขก็คงจะเป็นการเทยางมะตอย เพราะถนนเส้นนี้ 
(นายก อบต.) เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่รับการถ่ายโอนมาหาก

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม จะเข้าไปด าเนินการจะต้องขอ
อนุญาตกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน ดังนั้นผมจะให้ทางกองช่าง
ได้ออกไปส ารวจพื้นที่และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

นายสุบรรณ์ ขุนวัด -ขอเสนอโครงการ คสล.เส้นหน้าวัด และเส้นหน้าบ้านนายดม  ค าหอม  
(ส.อบต หมู่ 5)  
นายสมพร กองกะมุด -ส าหรับถนน คสล. หมู่ 5 เป็นเส้นที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่จะให้ 
(นายก อบต.) ทางกองช่างออกไปส ารวจความเร่งด่วนจ าเป็นอีกครั้ง เพ่ือพิจารณา

งบประมาณต่อไป 
นายสุมิตร กองแสง -เรียนประธานสภา คณะผู้บริการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอ 
ผญบ.หมู่ 3 สอบถามความคืบหน้าในการด าเนินการเก่ียวกับบ่อขยะครับ  
นายสมพร  กองกะมุด -เรื่องบ่อขยะการบริหารจัดการที่ผ่านมาผมถือว่าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(นายก อบต.) เท่าไหร่ การฝังกลบไม่ด าเนินการไปตามรูปแบบ ท าให้ต้องมีการแก้ไขอยู่

เรื่อยๆ มติที่ประชุม ได้ตกลงกันตามเงื่อนไขเดิมต่อไปก่อน หากยังแก้ไข
ปัญหาไม่ได้ ค่อยประชุมหารือแนวทางรูปแบบอ่ืนต่อไป 
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นายนิวัฒน์ ตาเขียม -ขอความอนุเคราะห์เพิ่มเติมท่อระบายน้ าเสียครับ 
(ส.อบต.หมู่ 9)  
นายสมพร กองกะมุด -ผมขอติติงทางผู้น า ในเรื่องการประชุมโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนา 
(นายก อบต.) ท้องถิ่น ในทุกหมู่บ้านครับอยากให้ทุกท่านได้พิจารณาให้รอบคอบและ

กว้างให้เป็นโครงการเดียวกันตลอดโครงการเราจะได้พิจารณางบประมาณ 
ประมาณการได้ครอบคลุมครบถ้วนเป็นโครงการเดียวกัน  

นายชยานนท์ อุปฮาต -ขอตอบข้อซักถาม ส.อบต.หมู่ 9 ผมได้ท าโครงการรองรับไว้ให้แล้วครับ  
(ผอ.กองช่าง) เพ่ิมเติมในส่วนที่เดือดร้อนแล้วจะออกไปส ารวจอีกครั้ง 
นายพีรพล  เวียงแก้ว -1) การแต่งตั้งประธานกลุ่มสถานีสูบน้ าบ้านหนองเต่าครับ 
(รองประธานสภาฯ)  2) ตัดต้นไม้ตามเส้นทางเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนครับ 

เนื่องจากว่าตอนนี้ได้มีการตัดต้นไม้ตามสายทางแต่ไม่มีการเก็บท าความ
สะอาดให้เรียบร้อย กิ่งไม้ขวางถนนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจร 

  3) ไฟฟูาดับ การประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างยากมาก 
ต้องด าเนินการอย่างไรครับ 

นายสมพร กองกะมุด -เรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งประธานสถานีสูบน้ า เป็นอ านาจของกลุ่มผู้ใช้น้ า 
(นายก อบต.)   ก็ให้ประชุมกลุ่มคัดเลือกกันเอง หรือทางกลุ่มจะแจ้งให้ทางองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลโนนพะยอมเข้าร่วมในการประชุม เพื่อแนะน าและช่วยในการวาง
แผนการด าเนินงานด้วยก็ยินดีครับ 

 -ตอบเรื่องการตัดต้นไม้ และการประสานงานการไฟฟูา การแจ้งทุกท่าน
เป็นผู้สอดส่องดูแล แจ้งพิกัด ขอให้ทุกท่านประสานมายังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนพะยอม แล้วทางองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม จะ
ประสานไปยังการไฟฟูาให้ โดยเป็นการประสานเบื้องต้นก่อน แล้วองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

นายศุภัฒชัย กองน้ า -ขออนุญาต ติดตามโครงการเร่งด่วน 
(ส.อบต.หมู่ 4) 1) ไฟฟูาแสงสว่าง 
 2) ร่องระบายน้ าทางบ้านนางขูลู ชื่นใจ ถึงบ้านนางทิพวรรณ์ 
 3) ถนน คสล. 
นายสมพร  กองกะมุด -เรื่องไฟฟูาส่องสว่าง ได้มอบหมายให้คุณทักษิณ ด าเนินการในส่วนที่ 
(นายก อบต.) เกี่ยวข้องไปแล้วครับ 
 -เรื่องถนนและร่องระบายน้ า ตอนนี้ยังรองบประมาณในการด าเนินการอยู่ 

หากมีงบประมาณแล้วจะเร่งด าเนินการให้ครับ 
นายสมดี  ศรีคุ้ม -สถานีสูบน้ าบ้านห้วยไร่-หนองเบ็ญ การตดิตั้งสายไฟผู้ดูแลสถานีสูบน้ าแจ้ง 
(ส.อบต.หมู่ 1) สายไฟช ารุด 
นายสมพร  กองกะมุด -ได้แจ้งกองช่างแล้วให้ตัดสายไฟ ฝากกองช่างก าชับให้ช่างจัดหาอุปกรณ์ที่ 
(นายก อบต.) ช ารุด ให้ตัดทั้ง 4 เส้นให้เท่ากัน และให้ด าเนินการเร่งด่วน 
นายปัญญา ยางนอก -เสาไฟฟูาส่องสว่างบ้านนายมานพ อยากขอเปลี่ยนเป็นเสาคอนกรีตครับ  
(ส.อบต.หมู่ 6) เพ่ือความปลอดภัย 
นายสมพร  กองกะมุด -ก็ให้ท าหนังสือแจ้งความอนุเคราะห์เข้ามายังองค์การบริหารส่วนต าบล  
(นายก อบต.) โนนพะยอม แจ้งความเดือดร้อน แล้วทางกองช่างจะออกไปส ารวจตามที่

ท่านไดแ้จ้งเข้ามาครับ 
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นายหลวด โนนพะยอม -ขอติดตามตามเรื่องการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าไปที่วัดปุาบ้านโนนพะยอม 
(ประธานสภาฯ)  
นายชยานนท์ อุปฮาต -ผมได้แจ้งไปยังการไฟฟูาแล้วครับ อยู่ระหว่างด าเนินการตามข้ันตอนครับ 
(ผอ.กองช่าง) 
 -ขอแจ้งให้ สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 ทราบ เพ่ือประชาสัมพันธ์ ตอนนี้ทาง

ส านักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ ได้แจ้งการรังวัดสอบแนวเขต
ที่ดินสาธารณประโยชน์ โคกเฒ่าลา พร้อมประมาณรายจ่าย มาเรียบร้อย
แล้ว เหลือแค่ทางกองคลังจะเข้าไปด าเนินการช าระเงินมัดจ ารังวัด         
ณ ฝุายรังวัด ส านักงานท่ีดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่  

นางสาวปาริมา ดอกแก้ว -แจ้งเรื่องการติดตามทวงหนี้เศษฐกิจชุมชนมีสถานะการเงินของลูกหนี้ 
(ปลัด อบต.) เงินทุนโครงกาเศรษฐกิจชุมชน ยอดลูกหนี้คงค้าง จ านวน 655,020 บาท

ตามท่ีทางผอ.กองคลัง ได้แจกเอกสารให้ทาง สมาชิกสภาฯ และผู้น าชุมชน 
ได้ประชาสัมพันธ์หรือประสานกลุ่มผู้กู้ยืมฯในการด าเนินช าระหนี้ให้เสร็จ
สิ้น  

นายสมดี ศรีคุ้ม -ผมขอสอบถามเรื่องการรับภาระหนี้ หากผู้ยืมเสียชีวิตจะต้องด าเนินการ 
(ส.อบต. หมู่ 1) อย่างไร 
นางสาวปาริมา ดอกแก้ว -ในกรณีเสียชีวิตคนค้ าประกันและญาติจะต้องเป็นผู้รับภาระหนี้แทน 
(ปลัด อบต.)  
มติที่ประชุม   -รับทราบ 

-อ าเภอชนบท ได้แจ้งเรื่องการแต่งตั้ งข้าราชการพ่ีเลี้ยงปฏิบัติการ       
“แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน”เพ่ือก าหนดแนวทางการ 
ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
ปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ครัวเรือนเปูาหมายได้รับการช่วยเหลือ
ตามสภาพปัญหาในมิติต่างๆ และด าเนินการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน”ตามประกาศจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง “วาระการขจัดความยากจนและพัมนาทุกคนช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่น” โดยอ าเภอชนบท
ขอรับการสนับสนุนข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือแต่งตั้ง
เป็นพ่ีเลี้ยงปฏิบัติการ “แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน”       
พ่ีเลี้ยงแก่นแห่งภูมิรู้ 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือน จ านวน 6 คน ดังนี้  
1) นางสาวปาริมา  ดอกแก้ว 2) นางสาวณัชชากัญญ์ พระนคร  
3) นางณิชนันทน์ เวียงแก้ว    4) นางสาวกรองจิตร์ โสภาจิตร 

 5) นางสาวพจมาน ทองวิเศษ 6) นายภพธร สุขชัย  
นายสมพร  กองกะมุด -ขอขอบคุณผู้น าชุมชน ทุกท่าน ที่ได้เสนอแนะ และแจ้งความเดือดร้อนของ 
(นายก อบต.) ชาวบ้านต่อที่ประชุมได้รับทราบ หากมีความเดือดร้อนของประชาชนที่

เร่งด่วน ก็ขอให้ทางท่านผู้ใหญ่บ้าน หรือสมาชิกสภา ได้แจ้งเข้ายังองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนพะยอมได้รับด้วยครับ เพ่ือจะได้ด าเนินกรช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ หรือหากเกินอ านาจ ก าลังการช่วยเหลือ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมจะเป็นผู้ประสานต่อไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อขอความช่วยเหลือเป็นล าดับต่อไป ขอขอบคุณครับ 
เนื่องจากที่ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 คนใหม่ จึงขอเชิญ

ท่านผู้ใหญ่บ้านได้แนะน าตนเองต่อที่ประชุมด้วยครับ 
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นายประดิษฐ์  พิลาลี -เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติ  
(ผญบ. หมู่ 4) ทุกท่าน ผมนายประดิษฐ์  พิลาลี ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยอ่ึง หมู่ที่ 4 ก็เป็น

อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมัยที่แล้ว คาดว่าทุกท่านอาจจะพอคุ้นหน้าคุ้นตาม
กันบ้าง ก็ขอขอบคุณทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม และ
คณะผู้บริหารที่ให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

 
นายหลวด  โนนพะยอม -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมจึงได้แจ้งนัดประชุมสภา 
(ประธานสภาฯ) องค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ในครั้ง

ต่อไปจะท าหนังสือแจ้งนัดประชุมฯ ให้กับสมาชิกสภาฯทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง 
 ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2565 

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้ 
เลิกประชุมเวลา 12.10 น. 
 

                     (ลงชื่อ)                                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                      (นางสาวปาริมา  ดอกแก้ว) 
                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
 
คณะกรรมการสามัญประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม  ชุดตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2565 ถูกต้องแล้ว  

 
 
 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสมดี  ศรีคุ้ม) 
   
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสมบัติ  จงค า) 
   
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายอุทร  ที่รัก) 
 

การรับรองรายงานการประชุม 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ......................................................................  

 
 

(ลงชื่อ) 
                                            (นายหลวด  โนนพะยอม) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


